



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi đời sống công nhân Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát.

Sáng ngày 14/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (phường Tiên Phong), Công ty TNHH Uli (khu công nghiệp Sông Trà) và Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư (Xem tiếp trang 4)

KHÁC ĐUÀN

Chủ động ứng phó với bão số 4

Để phòng, chống bão số 4, huyện Tiên Hải đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển, chủ động tiêu thoát nước

tại các sông trực, sông dẫn khi có yêu cầu. Bố trí nhân lực mở, đóng các cống theo thủy triều; tổ chức khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản để phòng mưa ngập úng.

Kiểm tra hệ thống phai dự phòng các cống dưới đê, phai bang trên đê. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình bão số 4 cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết

để tìm nơi tránh trú an toàn. Yêu cầu các chủ hộ ao đầm, chòi ngao cam kết sơ tán lao động vào đất liền trước khi bão đổ bộ. Đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng các bản tin dự báo, diễn biến của bão số 4.

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÒNG VIÊN

PHONG CHÂU

Đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới

Chiều ngày 14/8, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo huyện Đông Hưng đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Phong Châu (Đông Hưng).

Theo kết quả tự rà soát của xã Phong Châu, hiện xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. 3 tiêu chí về

môi trường, giao thông và thủy lợi chưa hoàn thành; trong đó có hơn 1,5km đường giao thông tại thôn Khuốc Bắc, gần 2,6km kênh cấp 1 loại 3 chưa cứng hóa; lò đốt rác, tường bao và việc trồng cây xanh xung quanh cũng chưa được thực hiện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Xem tiếp trang 4)

THU HIỂN

Diện tích cây màu hè thu vượt 33,5% kế hoạch đề ra

(Xem tin trang 4)



Nông dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) thu hoạch đỗ.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Tập huấn công tác phòng, chống lao

Sáng ngày 14/8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng, chống lao cho cán bộ, hội viên hội nông dân các cấp trong tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo hội nông dân các huyện, thành phố và đại diện mô hình chi hội nông dân phòng, chống lao của 8 xã điểm thực hiện dự án phòng, chống lao đã được thông tin về tình hình bệnh lao ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh; truyền thông về bệnh lao và giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên nông dân; kỹ năng tư vấn giúp đỡ nông dân tự giác chuyển đổi hành vi; kỹ năng phát hiện sớm người nghi mắc lao; xây dựng mô hình chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS...

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên hội nông dân các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phòng, chống lao.

TIẾN ĐẠT

Đào tạo việc làm online cho người khuyết tật

Sáng ngày 14/8, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh tổ chức khai giảng khóa đào tạo việc làm online cho người khuyết tật. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án hỗ trợ việc làm online cho người khuyết tật trong tỉnh (VAHEART) do Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh tài trợ.



Người khuyết tật tham gia khóa đào tạo việc làm online.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên được cung cấp kiến thức sử dụng các phần mềm marketing trên mạng xã hội, các giải pháp kinh doanh online, cách lập trình website... Sau 3 tháng, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh nhận vào làm việc. Ngoài việc đào tạo nghề miễn phí, dự án còn hỗ trợ ăn, ở cho người khuyết tật có nhu cầu. Khóa đào tạo có ý nghĩa quan trọng với nhiều người khuyết tật khi mở ra cơ hội được học nghề, có việc làm và giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

HOÀNG LANH

Tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên

Sáng ngày 14/8, Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

Tham gia tập huấn, các đại biểu là cán bộ đoàn các cấp trực thuộc Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh được tìm hiểu các chuyên đề: một số kỹ năng nghiệp vụ đoàn thanh niên; những chính sách mới liên quan đến công tác thanh niên trong quá trình hội nhập và phát triển...

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn các cấp. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giữa các cơ sở đoàn từ đó phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

PHƯƠNG CHI

Tổng kết năm học 2017 - 2018 cấp tiểu học, mầm non

Sáng ngày 14/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 cấp tiểu học, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Năm học vừa qua, toàn tỉnh có 295 trường tiểu học công lập với 7.120 giáo viên và 133.474 học sinh học ở 4.322 lớp. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và 100% học sinh lớp 1 được học chương trình Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục. Toàn tỉnh đã vận động được 1.728 trẻ khuyết tật học hòa nhập, thường xuyên quan tâm đến 378 em diện chính sách và 3.624 em có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường, cảnh quan sư phạm bước đầu được đổi mới. Năm 2018, toàn tỉnh có thêm 71 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tính đến thời điểm này lên 291 trường.

Năm học 2018 - 2019, toàn ngành tập trung thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; tăng cường cơ sở vật chất; đặc biệt, chú trọng công tác truyền thông để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đổi mới giáo dục tiểu học.

Chiều ngày 14/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 cấp học mầm non, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường mầm non đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018.

Năm học vừa qua, toàn ngành đã tích cực tham mưu, quy hoạch mạng lưới trường lớp, giảm các điểm trường lẻ. Số trường có từ 1 - 3 điểm trường là 302 trường, đạt 98,7%, tăng 2,7% so với năm học trước. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ duy trì ở mức cao 67,9%, mẫu giáo đạt 99,7%. Chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non được duy trì, bảo đảm an toàn cho trẻ. 100% các trường thực hiện đồng bộ, có chiều sâu việc đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ.

(Xem tiếp trang 4)

ĐẶNG ANH

Đất lành chim đậu

(Xem trang 3)



Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

THÁI THỤY

Nhiều giải pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen

(Xem trang 2)

